

Thúc đẩy cơ khí hóa nông nghiệp

Sau gần 5 năm triển khai đề án tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp do Sở Công Thương tổ chức, đã có hàng nghìn nông dân trong tỉnh được học, áp dụng vào sản xuất. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, đề án còn góp phần đẩy nhanh quá trình cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp của tỉnh.



Hơn 8.000 nông dân các địa phương trong tỉnh được trang bị kiến thức về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp.

Học xong lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp, ông Phạm Văn Phở, thôn Luật Nội Đông, xã Quang Lịch (Kiến Xương) cũng như nhiều chủ máy làm đất, máy gặt đập liên hợp của địa phương rất phấn khởi

vì nắm được những kiến thức cơ bản về máy móc. Ông Phở cho biết: Ngày trước khi chưa được tiếp cận với những kiến thức khoa học kỹ thuật, nông dân chúng tôi không có kỹ năng vận hành, không biết bảo dưỡng nên máy móc thường xuyên bị hỏng. Bây

giờ chúng tôi không còn lo mỗi khi máy làm đất hoặc máy gặt bị hỏng nữa bởi có thể "bắt được bệnh" và tự sửa chữa, thay thế phụ tùng với tiết kiệm được chi phí vừa duy trì công việc liên tục, đạt năng suất lao động cao và thu nhập cũng ổn định.

Không riêng ông Phở, gần 8.000 chủ máy và lao động vận hành máy cơ khí nông nghiệp trong tỉnh cũng vui mừng vì thực sự làm chủ các phương tiện sau khi tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở

Công Thương) trực tiếp tổ chức. Việc nông dân có kiến thức vận hành và tự bảo dưỡng, sửa chữa được máy móc khi bị hư hỏng đã giúp bà con yên tâm đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất và làm dịch vụ tại địa phương. Ông Vũ Thế Tuy, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Duyệt (Thái Thụy) chia sẻ: Với những kiến thức khoa học kỹ thuật tiến bộ được trang bị, nhiều hộ nông dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc nông nghiệp phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ cho bà con trong xã. Có nhiều máy móc nên địa phương cũng thuận lợi trong việc tổ chức, điều hành sản xuất đúng khung lịch thời vụ. Đặc biệt, khi nông dân trang bị máy móc sản xuất, quá trình tích tụ ruộng đất, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn nhanh hơn góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương và tạo ra cơ hội làm giàu cho nông dân.

Theo Sở Công Thương, sau gần 5 năm triển khai đề án tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp phục vụ cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh, đến nay đã có trên 8.000 nông dân là chủ máy, lao động vận hành máy cơ khí nông nghiệp ở hơn 200 xã trong tỉnh được trang bị các kiến thức về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp. Nông dân có kiến thức khoa học kỹ thuật là động lực giúp họ đầu tư, khai thác có hiệu

Bà Trần Thị Diễm, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương)



Đến nay, chúng tôi đã tổ chức được gần 300 lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho nông dân. Tổng số máy móc được hướng dẫn sửa chữa, thay thế trong các lớp tập huấn là trên 2.000 máy bao gồm máy làm đất, máy gieo hạt, máy cấy, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy gặt đập liên hợp, máy xay xát, máy sục khí, máy bơm nước... Sau các lớp tập huấn, 100% học viên biết vận hành máy móc đúng quy trình và tự sửa chữa được một số hỏng hóc thông thường của máy móc. Nông dân biết vận hành máy móc đúng quy trình còn giảm thiểu tai nạn, thương tích trong lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả.

Ông Nguyễn Hữu Liêm, Chủ tịch UBND xã Quang Lịch (Kiến Xương)



Quá trình phát triển công nghiệp đã thu hút phần lớn lao động nông thôn vào các công ty, xí nghiệp làm việc dẫn tới thiếu nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp, kéo theo tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang có chiều hướng gia tăng. Sở Công Thương tổ chức chương trình tập huấn kiến thức vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp đã giúp cho bà con yên tâm đầu tư mua sắm máy móc như máy làm đất, máy gặt, máy cấy... thay thế sức người. Chính vì vậy, có nhiều hộ chủ động thuê mượn ruộng để canh tác quy mô từ 1 - 4ha cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm và giải quyết được bài toán nông dân bỏ ruộng.

Ông Phan Văn Khang, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức (Hưng Hà)



Năm 2014, tôi mua một máy làm đất để phục vụ sản xuất của gia đình và một số bà con trong thôn nhưng mỗi vụ tốn rất nhiều chi phí thuê thợ sửa chữa do không biết vận hành và không tự sửa được. Tham gia lớp tập huấn của Sở Công Thương tổ chức, tôi làm chủ được máy móc, ít bị hư hỏng, tiết kiệm chi phí và bảo đảm duy trì công việc thường xuyên. Thấy có hiệu quả nên tôi đầu tư thêm một máy làm đất nữa, hợp đồng dịch vụ làm đất cho hợp tác xã; bản thân gia đình tôi chủ động tham gia tích tụ ruộng cấy lúa và trồng hoa màu cũng cho thêm thu nhập, mỗi năm được gần 100 triệu đồng.

qua máy móc, tiết kiệm thời gian, giảm sức lao động, tăng năng suất lao động và năng suất cây trồng, vật nuôi. Không chỉ có vậy, bà con đã thay đổi tư duy về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại

vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Nhiều nông dân đã chuyển đổi việc làm từ trực tiếp thâm canh sản xuất sang làm dịch vụ nông nghiệp cũng mang lại thu nhập khá, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần

cơ cấu lại lao động ở nông thôn phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ nhanh, bền vững của tỉnh hiện nay.

KHẮC ĐUẤN

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Vũ Lạc

Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được cấp ủy, chính quyền xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) triển khai rộng khắp. Nhiều mô hình "Dân vận khéo" được xây dựng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Những năm gần đây, người dân xã Vũ Lạc rất phấn khởi và yên tâm khi đi trên những tuyến đường xanh, sạch, đẹp và thông thoáng vào ban ngày, sáng và an toàn vào ban đêm. Đó là kết quả tích cực từ mô hình dân vận khéo "Sáng, xanh, sạch" mà địa phương triển khai thực hiện. Đồng chí Nguyễn Đình Huy, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Phần đầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình "Sáng, xanh, sạch". Xã xây dựng kế hoạch với từng phần việc chi tiết, cụ thể. Bằng nguồn vốn xã hội hóa, Vũ Lạc đã lắp toàn bộ đèn cao áp chiếu sáng, lắp camera tại các trục đường chính của xã, trục chính của các thôn nhằm giúp cho việc quản lý, theo dõi, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn với tổng kinh phí 725 triệu đồng. Nhờ có hệ thống chiếu sáng và camera trên các trục đường, tình trạng trộm cắp, mất an ninh trật tự đã giảm đi rất nhiều. Xã cũng phát động và trồng trên 4.000 cây keo dọc tuyến đường chính, giao cho các đoàn thể quản lý, chăm sóc; tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Năm 2019, Vũ Lạc thành lập HTX Kinh doanh và dịch vụ môi trường, tập huấn cho các hộ dân về phân loại và xử lý rác thải tại hộ; cung cấp 1.550 thùng chứa rác thải, 150 bình xịt, 700 thùng nhựa có thể tích lớn chứa rác thải hữu cơ và vỏ cơ cho người dân; xã hội hóa hơn 600 triệu đồng cho các hoạt động vệ sinh môi trường. Bà Nguyễn Thị



Hàng cây trồng hai bên đường ở Vũ Lạc từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Khu, thôn Văn Động cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, nhận thức về việc bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng cao. Hiện nay, mỗi hộ gia đình đều có hai loại thùng: một thùng để chứa rác thải hữu cơ, sau khi dùng men vi sinh xử lý sẽ tái sử dụng làm phân hữu cơ để bón cho cây trồng; một thùng chứa rác vô cơ, hàng ngày được thu gom để đưa đi xử lý. Đối với những chai, lọ nhựa, túi nilon, chúng tôi thu gom lại để giao cho chi hội phụ nữ thu nhận, bán lấy tiền gây quỹ hội nên đã giảm rác thải nhựa. Còn phong trào trồng hoa trên các tuyến đường thì được chị em tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình, tùy vào từng loại đất mà chúng tôi lựa chọn loại hoa trồng cho phù hợp. Người góp công, góp cây giống, góp kinh phí, đến nay, toàn xã có gần 12km đường hoa.

Bên cạnh mô hình "Sáng, xanh, sạch", Vũ Lạc đã đẩy mạnh xã hội

hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, con em quê hương ủng hộ kinh phí xây dựng mới 12 phòng học của Trường Tiểu học (khu B); xây dựng 6 phòng học của Trường THCS và một số trang thiết bị cho trường với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng vận động các doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ xây dựng một số công trình văn hóa - xã hội như nhà văn hóa thôn Tam Lạc 2 và sân thể thao đa năng với tổng kinh phí 3 tỷ đồng; xây dựng và nâng cấp các hạng mục của Nghĩa trang Liệt sĩ với kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Cùng với đó, xã đã xây dựng đề án phát triển kinh tế nông nghiệp từ sản xuất vô cơ sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng xưởng sản xuất phân hữu cơ tạo tiền đề tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường. Vũ Lạc vận động nhân dân

tích tụ ruộng đất với 5,2ha để sản xuất theo quy trình VietGAP và áp dụng công nghệ hóa, hiện đại hóa vào sản xuất nông nghiệp; phát triển chăn nuôi tập trung; vận động nhân dân phối hợp và ký cam kết với các doanh nghiệp cây giống lúa đặc sản, bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đồng chí Nguyễn Đình Huy, Phó Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Vũ Lạc. Thông qua công tác dân vận, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đã được phổ biến rộng rãi, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

KUẤN PHƯƠNG

Ở thôn Tân Thành, xã Phúc Thành (Vũ Thư) có lão nông Đỗ Quang Hải nhiều năm qua nhiệt huyết và trách nhiệm với việc diệt chuột, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất của gia đình và bà con nông dân.

Sinh ra ở vùng quê thuần nông, mọi thu nhập của gia đình ông Hải xưa nay trông chờ cả vào mấy sào lúa. Nhưng cứ vất vả cấy hái xong, lúa lên xanh tốt thì lại bị chuột cắn phá. Mỗi khi nhìn ruộng lúa bị chuột cắn phá, sau bao vất vả nhưng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu, ông Hải xót xa đến mất ăn, mất ngủ. Nhận thấy dùng các loại thuốc hóa học diệt chuột độc hại cao hoặc dùng các loại bẫy điện có thể gây nguy hiểm tính mạng con người mà hiệu quả diệt chuột lại thấp, ông Hải cho rằng kết hợp dùng cả sinh học và bẫy bắt thủ công là hiệu quả nhất. Ông quyết tâm mày mò nghiên cứu về tập tính, thói quen sinh hoạt của chuột. Sau một thời gian tìm hiểu loại bẫy bán nguyệt, ông Hải phát hiện ra loại bẫy này rất thích hợp diệt chuột, tuy nhiên sẽ cần phải điều chỉnh để đường kính của hình bán nguyệt rộng ra, ít nhất trên 14cm thì độ nhạy của bẫy sẽ cao nhất vì chuột bị kẹp, dính dưới, thân chuột khi chạm bẫy. Vì vậy, ông không mua bẫy bán nguyệt sản xuất đồng loạt mà liên hệ với cơ sở sản xuất bẫy để yêu cầu đặt loại bẫy riêng, ông đầu tư hàng trăm cái bẫy, đặt vòng quanh các xứ đồng có ruộng của gia đình. Tỷ lệ chuột dính bẫy bán nguyệt mà ông Hải đặt khá cao, tuy nhiên vẫn có những con chuột "ranh mãnh" không sập bẫy. Ông lại mày mò, nghiên cứu, tự chế ra các loại cạm lọng, cạm dây dút, cạm thông minh, cạm thông lọng... mỗi loại cạm sẽ thích hợp với địa hình ruộng cao, ruộng trũng, chuột to, chuột nhỏ, chuột đồng, chuột cống khác nhau. Do chịu khó quan sát, tìm hiểu, ông Hải phát hiện nếu chỉ duy trì một loại mồi là thóc ngâm ủ thì chuột sẽ không

Ông Hải tích cực diệt chuột bảo vệ sản xuất



Bình quân mỗi vụ sản xuất ông Hải đánh bắt được 1.000 - 1.200 con chuột.

ăn mồi, vì vậy ông bắt cua, cá, tôm tép, rang thơm và ủ thuốc diệt chuột sinh học để đặt. Thời điểm đánh chuột cũng rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả diệt chuột. Theo ông Hải, đánh chuột hiệu quả nhất là sau khi kết thúc mùa vụ, thức ăn trên đồng hết, đường đi của chuột hiện ra rất rõ, đặt bẫy và đào bắt chuột trong hang dễ dàng hơn. Tùy từng thời điểm và xứ đồng, không ít lần ông Hải diệt 60 - 70 con chuột/ngày. Để đảm bảo, kiên trì, ngày nắng cũng như ngày mưa, ông lặng thầm làm công việc diệt chuột của mình. Trên các xứ đồng của xã Phúc Thành hầu như nơi nào cũng có dấu chân ông lội qua. Không chỉ diệt chuột bảo vệ ruộng lúa của gia đình mình, ông Hải còn đánh bắt chuột cho nhiều xứ đồng trong và ngoài thôn. Nhiều năm qua, bình quân mỗi vụ sản xuất ông đánh bắt được 1.000 - 1.200 con chuột.

Bà Vũ Thị Giang, thôn Tân Thành phấn khởi chia sẻ: Trước kia gia đình tôi bị chuột phá hại sản xuất nên gieo cấy ít nhưng mấy năm

nay gia đình tôi cấy 2 mẫu ruộng, năng suất rất ổn định, không sợ bị chuột phá hại. Có được thành quả này là do ruộng của gia đình tôi mấy thửa đều nằm kế bên ruộng của gia đình ông Hải và ông ấy đã chăm chỉ diệt chuột giúp cho cả ruộng của chúng tôi, lúa hầu như không bị chuột cắn phá, tôi rất biết ơn ông Hải vì điều này.

Ông Hà Hữu Nghị, Giám đốc HTX NN xã Phúc Thành cho biết: Những năm qua, ông Hải là một

trong số nông dân có ý thức trách nhiệm, tích cực nhất của xã trong công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất. Kinh nghiệm diệt chuột của ông Hải rất đáng quý và được ông chia sẻ để bà con cùng diệt chuột hiệu quả. Đến nay, địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp để triển khai dịch vụ diệt chuột bảo vệ sản xuất và ông Hải trở thành một trong những thành viên nông dân tích cực tham gia diệt chuột ở xã.

QUYNH LƯU



Ông Hải chịu khó tìm hiểu, thử nghiệm để nâng cao hiệu quả diệt chuột.